
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สรุปความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาล และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
วันที่ 18 มิถุนายน 2553

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแสดงความคิดเห็นได้ที่ ocsb0602@ocsb.go.th

ราคาน้ำตาล

ราคาน้ำตาลทรายดิบ ตลาดนิวยอร์ก สัญญาเดือนกรกฎาคม 2010 อยู่ที่ 15.79 เซนต์ ต่อปอนด์ ลดลง 0.48 เซนต์ ราคาน้ำตาลทรายขาว ตลาดลอนดอน สัญญาเดือนสิงหาคม 2010 อยู่ที่ 520.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ลดลง 12.20 เหรียญสหรัฐฯ

บราซิล

คลังสินค้าแห่งหนึ่งของ Companhia Brasileira Logistica (CBL) ในรัฐ Paranagua ได้เกิดเพลิงไหม้ ทำให้การขนส่งน้ำตาลหยุดชะงัก และคาดว่าจะกลับดำเนินการตามปกติได้อีกครั้งใน 1-2 เดือน

บริษัทร่วมทุน Uniduto Logistica SA จะต้องขอใบอนุญาตสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างท่อขนส่งเอทานอล ซึ่งมีแผนจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาสแรกปีหน้า และคาดว่าจะเริ่มการดำเนินงานได้ภายในปี 2013 โดยอาจขายหุ้นในบราซิล และธนาคารเพื่อการพัฒนา BNDES ของรัฐบาลจะให้เงิน 70% ของโครงการ

บราซิลมีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 2 เท่า เป็น 27.5 พันล้านลิตร

อินเดีย

เจ้าหน้าที่อาวุโสกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่า ฝนมรสุมอินเดียล่าช้ากว่ากำหนดไป 4-5 วัน และพัดยังไม่ถึงตอนเหนือของรัฐอุตรประเทศ

รัฐบาลได้อนุญาตให้บริษัทนำเข้าและส่งออกน้ำตาล (ISIEC) ส่งออกน้ำตาลทรายขาวปลอดภาษีไปให้สหภาพยุโรป

ปากีสถาน

คณะกรรมการการร่วมด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล (ECC) ได้ปฏิเสธข้อเสนอการเก็บภาษีนำเข้าน้ำตาลทรายขาว 25% เพราะอาจนำไปสู่การแจ้งราคาเกินจริงเพื่อเลี่ยงภาษีศุลกากร และราคาน้ำตาลตลาดโลกที่ต่ำจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ เสนอว่าควรจัดเก็บภาษีต่อเมื่อน้ำตาลนำเข้าต่ำกว่าราคาน้ำตาลที่ผลิตภายในประเทศ

ออสเตรเลีย

จากสภาพอากาศที่แห้งและการเตรียมการที่ดี ทำให้โรงงานน้ำตาลทางตอนเหนือสุดของออสเตรเลียคาดการณ์ว่า จะเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุด ซึ่งจะหีบอ้อยได้มากกว่าปีการผลิตที่แล้ว 100,000 ตัน

จากข้อเสนอของรัฐบาลที่บังคับให้รัฐควีนส์แลนด์ขายน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วผสมเอทานอล 5% ต้องจะผสมเอทานอลเป็น 10% ภายในเดือนมกราคมปีหน้า ทำให้กลุ่มพันธมิตรที่คัดค้านการบังคับผสมเอทานอลออกมาเตือนรัฐบาลว่า การนำสต็อกข้าวสาลีเพื่อบริโภค มาผลิตเอทานอลอาจนำไปสู่ราคาอาหารที่สูงขึ้น และกระตุ้นให้รัฐบาลมองหาแหล่งทางเลือกอื่น

ฟิจิ

นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้บริษัทน้ำตาลฟิจิ (FSC) คืนเงินทั้งหมดที่หักจากค่าอ้อยล่วงหน้าของชาวไร้อ้อย เมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งบริษัทน้ำตาลฟิจิได้หักเงินไว้ เพื่อเป็นค่าปุ๋ย ค่าเช่าที่ดิน และค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอื่น ๆ

บริษัทน้ำตาลฟิจิได้รับเงินกู้จากรธนาคารแปซิฟิกใต้จำนวน 2.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่อัตราดอกเบี้ยปีละ 9.5% เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน ซึ่งเพิ่มเติมจากที่เคยได้รับเงินกู้ 91 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากสถาบันการเงินภายในประเทศและต่างประเทศ เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว

แอลจีเรีย

โรงงาน Cevital สามารถผลิตน้ำตาลทรายบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น 2 เท่า เป็นปีละ 1.65 ล้านตัน และมีสภาพตลาดเหมาะสำหรับการส่งออกมากขึ้น โดยจะได้รับส่วนแบ่งจากตลาดสำคัญในแอฟริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง

&&&&&&&&&&&&&